



ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

ตามที่ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ นั้น

เนื่องจากมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประกาศ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ อธิบดีกรมการจัดหางาน จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำผลงานทางวิชาการตามหัวข้อเรื่องที่เสนอเค้าโครง จำนวน ๒ เรื่อง ให้แล้วเสร็จ จำนวนเรื่องละ ๔ ชุด ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศ และหากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงในเรื่องการคัดเลือกบุคคล การเสนอผลงานที่ซ้ำซ้อน หรือการลอกเลียนแบบผลงาน สักส่วนของผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงโดยทำหนังสือระบุเนื้อหาข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือทักท้วงให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางเพชรรัตน์ สินอวย)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 แนบท้ายประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง/สังกัด	เค้าโครงผลงาน เรื่องที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สัดส่วน ในการจัดทำผลงาน
๑.	นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๒ สังกัดกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน	ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๒ สังกัดกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน	เรื่องที่ ๑ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (๒๐๑๕ - ๒๐๑๙ Occupation Trends) เรื่องที่ ๒ การจัดทำบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตลาดแรงงาน รายเดือน (Monthly Market Movement Report)	ร้อยละ ๘๐